

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 02-241 1184 , 086-476 9288 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภาษีหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

<http://www.norsorpor-online.com> วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1326 ราคา 10.00 บาท

“อลงกรณ์” เผย “เฉลิมชัย” สั่งเร่งเอาผิดเรือประมงผิดกม. เข้มเกริมชิงตัวผู้ต้องหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรฯ ได้รับมอบหมายในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทย เปิดเผยวันนี้ว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุ การชิงตัวผู้ต้องหา โดยขบวนการเรือประมงผิดกฎหมาย ได้ใช้ผ้าปิดบังใบหน้าล้อมกรอบเจ้าหน้าที่ประมง ระหว่างการจับกุม ซึ่งมี นายสมพร ยี่สมัน เจ้าหน้าที่ตรวจการประมงทะเล เป็นหัวหน้าชุดจับกุม ระหว่างที่คราดหอยเดือน โดยผิดกฎหมายที่บริเวณร่องน้ำปากนคร ระหว่างตำบลปากนครและตำบลท่าไร่ อ.เมือง นครศรีธรรมราช ล่าสุด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนได้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนและท่านได้สั่งการให้เร่งดำเนินการพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยตนได้ประสานอธิบดีกรมประมง เข้าไปดำเนินการ ดูแลเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ เสริมกำลังและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่ เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ให้เร็วที่สุด เพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อเหตุอย่างอุกอาจและไม่เกรงกลัวกฎหมาย ตนในฐานะผู้ได้รับมอบหมายดูแลกรมประมงตามคำสั่ง ของ รมว.เกษตรฯ ยืนยันว่า จะดำเนินการสนับสนุนและดูแลเจ้าหน้าที่ประมงที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มที่โดยจะไม่ยอมให้กลุ่มอิทธิพล ใดๆ มาทำตัวเหนือกฎหมาย และไม่สนใจว่า จะมีใครอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เพราะเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นถือว่าเจ้าหน้าที่ ทำการปกป้อง ทรัพยากร ประมง อย่างเต็มที่ แล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุกคนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ส่วนนักรบเมืองระดับชาติเป็นใครไม่สนใจ การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงไทยต้องทำเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นผมขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประมงทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเข้มแข็งไม่เกรงกลัวอิทธิพลของใคร ทางกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ ไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นใคร และยิ่งใหญ่มาจากไหน ตอนนี้ ผมได้ประสานให้ท่านอธิบดีฯ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ และให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่ ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดี กับกลุ่มที่ก่อเหตุ” นายอลงกรณ์ กล่าว

“กอบศักดิ์” เล็งทดลองเปิดร้านกาแฟและโกโก้ “ผู้พิการ” สาขา ทำเนียบ ช.ค.นี้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวคิดในการเปิดคาเฟ่แบรนด์คนพิการ เดิมโอกาสสร้างรายได้ให้แก่คนพิการ ว่า เราได้คุยกับกลุ่มผู้พิการมาระยะหนึ่งแล้ว รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ 2 ล้านคน บางคนพิการแต่กำเนิด แต่หลายคนเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกวัน หลายคนยังทำงานได้ เพียงแต่เดินไม่ค่อยสะดวก คนเหล่านี้จากที่ได้คุยมาเขาไม่ได้เรียกร้องขอเพิ่มเบี้ยผู้พิการ แต่เขาอยากขอให้ช่วยเปลี่ยนผู้พิการเป็นผู้ประกอบการ เราจึงได้เตรียมโครงการไว้ประมาณ 2-3 โครงการร่วมกับกลุ่มผู้พิการ โดยสินค้าตัวแรกที่จะนำเสนอคือ ร้านขายโกโก้ และกาแฟ ซึ่งในระยะแรกจะทดลองเปิดในทำเนียบรัฐบาลก่อนเป็นที่แรก ตอนนี้มีการส่งเรื่องเข้ามาแล้ว

“ประมาณ 2 เดือนข้างหน้า ราวเดือน ธ.ค.นี้ น่าจะเริ่มดำเนินการได้ในทำเนียบรัฐบาลได้ ตั้งใจว่าแก้วแรกเขาจะชงให้ท่านนายกรัฐมนตรีชิม หลังจากนั้นเมื่อกิจการไปได้จะ ได้เดินหน้าเรื่องการเปิดพื้นที่ให้ผู้พิการขายในศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการต่างๆ คิดดูว่าถ้าเขามาทำงานจะมีรายได้อย่างน้อย เดือนละ 8,000-9,000 บาท เขาก็จะมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ ถ้าเราสามารถขับเคลื่อนเพิ่มเติมไปในพื้นที่ต่างๆ ของไทยได้ เราจะสามารถเปลี่ยนผู้พิการมาเป็นผู้ปกติ ทำมาหากินได้” นายกอบศักดิ์กล่าว

“สิระ” ชัด “ปิยบุตร” กร่าง บ้าอำนาจ จ่อเรียก“บุรินทร์” ชี้แจง หลังเข้าแจ้งความแกนนำพรรคฝ่ายค้าน

นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้อำนาจในตำแหน่งประธานกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เรียก พลตรีบุรินทร์ ทองประไพ ผู้ชำนาญการ สำนักงาน กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับแกนนำพรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการ เข้าชี้แจงต่อกรรมการฯ ว่า ตนในฐานะรองประธานกรรมการฯ รู้สึกอึดอัด และไม่เห็นด้วยกับการที่นายปิยบุตรจะเรียกพลตรีบุรินทร์เข้าชี้แจง เพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ปัญหาของประเทศชาติ

“ผมขอลาถามนายปิยบุตรว่าเรื่องนี้ถ้าผู้ที่ถูกแจ้งความร้องทุกข์ไม่ใช่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตรจะมีการดำเนินการเช่นนี้หรือไม่ และขอตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการข่มขู่ข้าราชการประจำหรือไม่ และการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่กร่าง และบ้าอำนาจหรือไม่ ซึ่งกรรมการฯเป็นของสภาผู้แทนราษฎร ใช้เงินภาษีประชาชน ไม่ใช่เป็นของพรรคอนาคตใหม่” นายสิระ กล่าว

มูมกาศ

ปัญหาการบันทึกราคาทรัพย์สินหรือสินค้า

การบันทึกราคาของทรัพย์สินประเภทสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต (สินทรัพย์ชีวภาพ) ให้ถือตามราคาที่พึงซื้อได้ตามปกติ ในกรณีที่มีการตีราคาเพิ่มขึ้น ห้ามมิให้นำราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ และให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใช้อยู่ก่อนตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดยให้หักเพียงเท่าที่ระยะเวลาและมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่สำหรับทรัพย์สินนั้นเท่านั้น ตามมาตรา 65 ทวิ (3) แต่หากเป็นกรณีตีราคาทรัพย์สินดังกล่าวต่ำลง ค่าของทรัพย์สินที่ตีราคา

ต่ำลง ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (17) แต่หากมีการขายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปแล้วมีผลขาดทุนเกิดขึ้นจึงจะมีสิทธินำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

การบันทึกราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาด แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วย ตามมาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร หากราคาตลาดน้อยกว่าราคาทุน ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือจะนำมาหักเป็นรายจ่ายไม่ได้เพราะการตีราคาตามราคาตลาดซึ่งต่ำกว่าทุนนั้นเท่ากับเป็นการหักรายจ่ายไปครั้งหนึ่งแล้ว

(กค 0706/10178 ลว. 6 ธ.ค. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

ประกาศ

เลิกบริษัท โมเดิร์นดริงค์ จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โมเดิร์นดริงค์ จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัท ได้โปรดติดต่อยื่นค่า
ทวงหนี้หรือชำระหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ภายในกำหนด 20 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2562

(นายศาสวัต หลิมพานิชย์)
ผู้ชำระบัญชี

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ